

'มมส' เลิกภาคเรียนตามอาเซียน

ชี้ปัญหาอ้อ-กลับมาเปิดเหมือนเดิมเริ่มปี63

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอนของ มมส ก่อนข้างมาก วันนี้ มมส มีประกาศปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนจากแบบอาเซียน กลับมาเป็นแบบเดิม คือเปิดเรียนเดือนมิ.ย. ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ในปี 2560 ของนาย สวัสดิ์ วิชระโกชน์ นักวิชาการศึกษานโยบายการพิเศษ มูลนิธิกองทุนเพื่อเด็กและประมวลผล มมส เรื่อง "การศึกษาผลกระทบต่อ การเปิด-ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหา วิทยาลัยมหาสารคาม" โดยสอบถามกลุ่ม นิสิต เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 1,000 คน พบว่ามีผลกระทบด้านการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย คือเปิดเทอมช่วงเดือนส.ค. เรียกว่าเป็นต้นปีการศึกษานิสิตมีการชำระค่าเทอม ค่าเช่าไปถึงเดือนก.ย. ขณะเดียวกันเดือนก.ย. ก็สิ้นปีงบประมาณ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้จัด โครงการ จัดกิจกรรมของอาจารย์ ช่วง 2 เดือนนี้มีปัญหาเนื่องจากระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน

ศ.ดร.ปรีชา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เรื่องของหลักสูตร บางหลักสูตรต้องส่งนิสิตไปฝึกสอนตาม โรงเรียน กลับเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม ซึ่งต้องมีการวางแผน จัดปฏิทินการศึกษาให้ดี เพื่อไม่ให้ นิสิตเราเสียเวลา และสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้โดยไม่

กระทบ แม้กระทั่งการส่งนิสิตไปฝึกงาน บางช่วงบางหน่วยงานก็อาจไม่ได้รับนิสิตฝึกงานของเรา เนื่องจากได้ รับนักศึกษาจากสถาบันอื่นแล้ว เราส่งเข้าไป นี่ก็เป็นอีก เรื่องที่ต้องวางแผนจัดการใหม่ ดังนั้นการกลับไปเปิด - ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิมน่าจะเหมาะสม ทั้งนี้วางแผนและคำนึงถึงผลกระทบอื่นๆ ไว้อย่างครอบคลุมรอบด้านแล้ว ทั้งเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หรือที่แควส ซึ่งทุกฝ่าย ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

"สำหรับประกาศ เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษาจากแบบประเทศในกลุ่มอาเซียน คือภาคเรียนที่ 1 เดือนส.ค.-ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือนม.ค.-พ.ค. กลับมาเป็นแบบเดิม คือภาคเรียนที่ 1 เดือนมิ.ย.-ต.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือนพ.ย.-มี.ค. โดยจะเริ่มเปลี่ยนเวลาเปิดเทอม 1 เป็นเดือนมิ.ย.ปี2563 เพื่อป้องกันความสับสน จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากกองทะเบียนและประมวลผล และช่องทางสื่อสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย" ศ.ดร.ปรีชา กล่าว

ด้านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เคยระบุว่า เรื่องนี้ขึ้นกับความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพราะแต่ละแห่งมีข้อจำกัดแตกต่างกัน หากประเมินแล้วว่ากลับสู่ระบบเดิมดีกว่าก็ไม่มีปัญหา แต่อยากให้มองระยะยาว และเอาอนาคตเป็นที่ตั้ง ซึ่งกว่าจะไปสู่เป้าหมายก็ต้องใช้เวลา